

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 17 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 17 năm 2017.

1. Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong tương lai/ Nguyễn Văn Hiệu// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2017 .- Tr. 2 – 7

Tóm tắt: Đã có nhiều dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới và Việt Nam trong ngắn hạn và trung hạn dựa trên phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Tuy nhiên, tăng trưởng là một ẩn số phụ thuộc đa biến tích hợp ảnh hưởng của nhiều nhân tố có tác động khác nhau, đôi khi cộng hưởng, triệt tiêu và khuếch đại theo những diễn biến phức tạp. Nhận diện những nhân tố ảnh hưởng giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn khách quan hơn về khả năng tác động của chúng tới xu hướng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong tương lai (viễn cảnh trung hạn) là cần thiết bên cạnh những dự báo định lượng được công bố bởi các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế; Nhân tố; Nhận diện

2. Giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính cho dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Phan Diên Vỹ// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2017 .- Tr. 8 – 12

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính cho dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long” do TS. Phan Diên Vỹ - Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.

Từ khóa: Kiến thức; Tài chính; Vùng đồng bằng sông Cửu Long

3. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng từ cách tiếp cận phi tham số/ Nguyễn Hữu tài, Nguyễn Thu Nga// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2017 .- Tr. 13 – 21

Tóm tắt: Các nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh ngân hàng đã được thực hiện rộng rãi tại nhiều bối cảnh nghiên cứu khác nhau và chủ yếu là sử dụng phương pháp phi tham số với kỹ thuật phân tích đường bao dữ liệu – DEA để đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Tuy nhiên, số lượng bài viết về hiệu quả kinh doanh ngân hàng có tính đến ảnh hưởng rủi ro tín dụng còn hạn chế với kết quả không đồng nhất. Vì thế, tác giả đã xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng bao gồm và không bao gồm biến rủi ro tín dụng như một biến đầu vào của quá trình kinh doanh, với giả định hiệu quả thay đổi theo quy mô; thu thập các dữ liệu từ 30 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

trong giai đoạn 2009-2015 tương ứng với các biến số trong mô hình; sử dụng phần mềm DEAP 2.1 để tính toán hiệu quả ngân hàng và so sánh kết quả tính toán hiệu quả từ các mô hình khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả kinh doanh ngân hàng giảm khi có sự tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro tín dụng làm thứ tự xếp hạng hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thay đổi trong mẫu nghiên cứu.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng; Hiệu quả kinh doanh ngân hàng; Phương pháp phi tham số; Phần mềm DEAP 2.1

4. Thực trạng triển khai quy trình đánh giá đầy đủ vốn nội bộ của ngân hàng thương mại Việt Nam theo Basel 2 và những gợi ý chính sách trong thời gian tới/ Nguyễn Thùy Dương, Đỗ Thu Hằng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2017 .- Tr. 22 – 28

Tóm tắt: Hiệp ước vốn Basel 2 ra đời vào tháng 6/2004, không chỉ yêu cầu các ngân hàng duy trì vốn đảm bảo rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động mà còn yêu cầu các ngân hàng đưa ra cho mình một Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP). Theo đó, các ngân hàng yêu cầu phải thiết lập cho mình quy trình đo lường vốn để đảm bảo có thể xác định, đo lường rủi ro cá biệt và tổng rủi ro, từ đó tính vốn kinh tế cần thiết bù đắp các rủi ro đó. ICAAP là một yêu cầu quan trọng đảm bảo ổn định tài chính. Trên cơ sở thực trạng triển khai ICAAP tại Việt Nam và kinh nghiệm triển khai ICAAP tại một số quốc gia, bài viết rút ra một số gợi ý chính sách cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ; ICAAP; Basel 2; Ngân hàng thương mại

5. Triển khai đồng bộ giải pháp xử lý nợ xấu gắn với tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong giai đoạn đến năm 2020/ Bùi Hồng Điệp// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2017 .- Tr. 29 – 34

Tóm tắt: Nợ xấu luôn tồn tại trong hoạt động của các TCTD, là một phần rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Nợ xấu cao vượt tầm kiểm soát có thể làm tắc nghẽn dòng tín dụng trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Vì vậy, khi nợ xấu của hệ thống ngân hàng ở mức cao, đòi hỏi từ Quốc hội, đến Chính phủ, cơ quan quản lý và chính các ngân hàng phải cùng chung sức giải quyết. Cũng chính vì vậy, ngay từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu các TCTD, đề án xử lý nợ xấu... đến nay, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng cũng đặt ra một số vấn đề cần giải quyết. Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo mục tiêu đề ra.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu; Tổ chức tín dụng; Nợ xấu; Ngân hàng

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thị Gấm// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2017 .- Tr. 35 – 41

Tóm tắt: Trong những nghiên cứu thực nghiệm trước đây đã đề xuất các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Mục đích chính của bài viết này là xác định các nhân tố vĩ mô và vi mô ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại. Bài viết dựa trên các nghiên cứu trước đây và căn cứ tình hình thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam để đưa ra các nhân tố đánh giá và kiểm tra sự tác động của các nhân tố đó đến rủi ro tín dụng và đề xuất một số giả thuyết.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng; Ngân hàng thương mại; Nhân tố ảnh hưởng

7. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Trần Thái Quang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2017 .- Tr. 45 – 47

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về thực trạng nguồn nhân lực của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Hà Nội, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại các QTDND trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Từ khóa: Nguồn nhân lực; Quỹ tín dụng nhân dân; Hà Nội

8. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý việc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của các định chế tài chính/ Phạm Xuân Hòa, Lê Phú Lộc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2017 .- Tr. 52 – 55

Tóm tắt: Điện toán đám mây (ĐTĐM) là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính dưới dạng dịch vụ qua môi trường mạng. Theo cách thức truyền thống, ngân hàng phải mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT), sau đó, triển khai ứng dụng trên trang thiết bị và duy trì nhân sự vận hành, quản trị, duy trì hoạt động của hệ thống. Khi ứng dụng ĐTĐM, ngân hàng sẽ sử dụng các dịch vụ ĐTĐM từ nhà cung cấp thay vì thực hiện một loạt các công việc nêu trên và thanh toán phí sử dụng dịch vụ theo định kỳ. ĐTĐM sẽ giảm chi phí cho ngân hàng do không phải đầu tư trang thiết bị, triển khai, nâng cấp, bảo trì, chi phí vận hành. Bài viết giới thiệu về kinh nghiệm quốc tế về quản lý việc sử dụng dịch vụ ĐTĐM của các tổ chức tài chính, một số vấn đề ứng dụng ĐTĐM tại các TCTD Việt Nam và những khuyến nghị cho Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Điện toán đám mây; Ngân hàng; Tổ chức tài chính

Trung tâm Thông tin Thư viện